

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๗๔.๔๓ คะแนน
อยู่ใน ระดับ C มีรายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

การใช้งบประมาณ มีข้อเสนอแนะดังนี้

หน่วยงานต้องจัดทำแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
พวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดทำโครงการเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่าง
จริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข มีดังนี้

- ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และให้จัดทำ
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม จำเป็น ประหยัด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้

หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website , instagram , Facebook
 ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข มีดังนี้

- ให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล Website ,
Facebook เพื่อลงข้อมูลเผยแพร่ต่อไป พร้อมกับเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์
ของอบต.ปากกรานด้วย

การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้

หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมิช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข มีดังนี้

- ให้ทุกส่วนราชการจัดทำมาตรการลดขั้นตอนการให้บริการ การงดการเรียกเก็บสำเนาเอกสาร การจัดทำ
จุดให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) ในกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน กำหนดเวลา พร้อมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้

แนวทางการปรับปรุง แก้ไข มีดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ปากกราน รวมถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อนำมาเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา การเพิ่มช่องทางการให้บริการ E – Service ในกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้

เสนอที่ จันทร์สุนทร

(นายเสนอที่ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน